

ชื่อเรื่อง : ผลของการให้คำปรึกษาของเภสัชกรที่มีต่อความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์: กรณีศึกษาร้านยาองค์การเภสัชกรรม สาขารังสิต

ผู้เขียน : จุฬพัพร บุรณตรีเวทย์, วาริรัตน์ เลิศนที, วิไลวรรณ ชุ่มแจ่ม

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ภิญญาภา เปลี่ยนบางช้าง

ประเภทสารนิพนธ์ : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ก่อนและหลังได้รับคำปรึกษาจากเภสัชกร

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (quasi experiment) เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2548 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จากผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ที่มารับยาต้านเอชไอวีด้วยตนเองที่ร้านยาองค์การเภสัชกรรม สาขารังสิต เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ เกณฑ์ความรู้ที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ควรมีเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี ร่วมกับการสัมภาษณ์ความรู้โดยใช้แบบสัมภาษณ์พร้อมทั้งให้คำปรึกษาโดยอาศัยคู่มือ และภาพพลิก เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีก่อนและหลังได้รับคำปรึกษา 1 เดือน ประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงวิเคราะห์ (paired-sample t test) ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 ราย แบ่งเป็นชาย 18 รายและหญิง 12 ราย อาสาสมัครส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.9) ติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนได้รับคำปรึกษาจากเภสัชกร อาสาสมัครมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีโดยรวมเฉลี่ย 13.4 ± 4.9 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุดในหัวข้อ: การดูแลตนเอง เป้าหมายของการใช้ยาต้านเอชไอวี และความรู้เกี่ยวกับเอดส์ หลังได้รับคำปรึกษาแล้ว อาสาสมัครมีคะแนนรวมเฉลี่ย 20.6 ± 1.9 คะแนน เพิ่มขึ้นจากก่อนได้รับคำปรึกษาอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

อาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของเภสัชกรอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 28 ราย (ร้อยละ 93.3) แสดงให้เห็นว่า บทบาทการให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรชุมชนในร้านยา สามารถส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอช ไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีเพิ่มขึ้น ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาขยายบทบาทของเภสัชกรชุมชนในการให้คำปรึกษาด้านยาและการดูแลสุขภาพแก่ผู้ติดเชื้อเอช ไอวีและผู้ป่วยเอดส์